

## Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự diễn đàn "Vành đai và Con đường"

TRANG 6



Lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 17-10. Ảnh: TTXVN

## Tập trung giải quyết tốt các vụ án, vụ việc do Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: LÊ HÙNG

Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố, tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29-12-2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự

XEM TIẾP TRANG 2

## Tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển, đóng góp xây dựng thành phố



Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) tặng hoa và quà cho nguyên lãnh đạo Hội LHPN thành phố. Ảnh: X.D

Sáng 17-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố tổ chức chương trình gặp mặt đối thoại tháng 10 nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10). Đây là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến phong trào thi đua, công tác hội. Từ đó, được lãnh đạo thành phố và hội chỉ đạo, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại cơ sở, địa phương. Có 6 nhóm vấn đề được các tầng lớp

XEM TIẾP TRANG 2

## • THỜI SỰ & BÀN LUẬN

### Chung sức, đồng lòng ứng phó thiên tai

NẠI HIÊN

Liên tục những ngày qua, thành phố Đà Nẵng phải hứng chịu những trận mưa lớn trên diện rộng, từ đó diễn ra tình trạng sạt lở đất ở vùng đồi, núi và nhất là ngập úng tại nhiều khu vực trung thấp thuộc nội thành. Tại một số tuyến phố đông dân cư, người dân vật lộn với nước tràn vào nhà, đời sống sinh hoạt bị xáo trộn. Trước mắt cũng như lâu dài, tình trạng sạt lở đất đá và tình trạng ngập úng đô thị thật sự là mối quan tâm lớn của lãnh đạo thành phố và của người dân.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, rút kinh nghiệm từ nhiều năm trước đây, nhất là trận ngập úng lịch sử diễn ra

Áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi khu vực Trung Trung Bộ di chuyển song song đường bờ biển gây mưa to đến rất to trên đất liền và sóng biển cao trong bối cảnh thành phố đã có mưa lớn trong 1 tuần có nguy cơ xảy ra cùng lúc nhiều loại hình thiên tai như: ngập úng cục bộ, ngập lụt đô thị, lũ, lũ quét, sạt lở đất... Trước tình hình đó, thành phố đã tập trung ứng phó đa thiên tai với mục tiêu giảm thiểu thấp nhất thiệt hại.

### Chủ động phản ứng nhanh, kịp thời

Chiều tối 17-10, tại buổi kiểm tra thực tế công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới tại một số điểm ngập lũ, sạt lở, có nguy cơ lũ quét... trên địa bàn huyện Hòa Vang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND huyện Hòa Vang đã chủ động, kịp thời, nhanh chóng triển khai khắc phục 1 điểm sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn do mưa quá lớn (ước tính sạt lở khoảng 1.500m<sup>3</sup> đất, đá). Bí thư Thành ủy lưu ý huyện và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cần phát huy tinh thần phản ứng nhanh



Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên trái) kiểm tra tình hình thoát lũ trên sông Túy Loan tại khu vực cầu Giảng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

này trong việc ứng phó với các loại hình thiên tai do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở gần bờ có khả năng mạnh lên thành bão. "Theo dự báo thì còn xảy ra mưa lớn, vì thế, cán bộ trí các lực lượng vũ trang túc trực để ứng phó các loại hình thiên tai. Thời điểm này phải bảo đảm 100% quân

số ứng trực để xử lý các tình huống có thể xảy ra. Mưa lớn dài ngày thì nguy cơ xảy ra sạt lở đất là rất lớn, huyện Hòa Vang phải đặt công tác ứng phó loại hình thiên tai này lên hàng đầu", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh; đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp với huyện Hòa Vang nghiên cứu,

để xuất giải pháp xử lý tình trạng chập chờn dòng chảy gây chênh lệch mực nước lớn tại cầu Giảng; xử lý tình trạng ngập lũ tại đoạn thấp trũng của quốc lộ 14G; nạo vét kênh tiêu ở thượng lưu cầu Cống Một; xử lý tình trạng bồi lấp lòng kênh thoát lũ Hòa Liên; bổ sung khắc phục sạt lở

tại một số vị trí...

Chiều cùng ngày, đến kiểm tra tại điểm sơ tán dân ở Trường Tiểu học Lê Văn Tâm (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết động viên người dân ở khu vực Khe Cạn yên tâm ở lại nơi sơ tán này để bảo đảm an toàn. Qua đó, biểu dương và động viên các cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tiếp tục nỗ lực, phối hợp với các địa phương, đơn vị hỗ trợ nhân dân vượt qua thiên tai an toàn. Tại khu vực kiệt 251 đường Thái Thị Bôi (phường Chính Gián, quận Thanh Khê), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý chính quyền địa phương sơ tán dân đến nhà cao ráo hơn hoặc đến điểm sơ tán tập trung ở gần đó, cũng như hỗ trợ nhân dân bị ngập úng và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp, tăng cường vận hành bơm để giảm ngập. Về lâu dài, địa phương và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp căn cơ để chống ngập; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ công trình công thoát nước đang thi công tại khu vực... Đến kiểm tra tại tuyến đường Yên Thế và Bắc Sơn

XEM TIẾP TRANG 3

# Hành trình của lòng nhân ái

Trong 20 năm qua, chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em do Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố triển khai đã giúp hàng nghìn em mắc bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ thăm khám, phẫu thuật kịp thời. Chương trình là chỗ dựa đáng tin cậy của những gia đình nghèo, chắp cánh bao ước mơ, hoài bão cho những trẻ em bất hạnh.



20 năm qua, hàng ngàn trẻ em được khám, phẫu thuật tim bẩm sinh kịp thời từ chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em của Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh. TRONG ẢNH: Khám tim cho trẻ em ở huyện Hòa Vang. Ảnh: PC

## Nâng công suất khai thác mỏ khoáng sản còn trữ lượng

UBND thành phố ban hành công văn về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản và đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố. Cụ thể, UBND thành phố thống nhất với nguyên tắc theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cho phép các mỏ khai thác khoáng sản còn trữ lượng được nâng công suất khai thác theo đúng quy định hiện hành để bảo đảm nhu cầu hiện nay của thành phố (lưu ý việc nâng công suất này không làm thay đổi trữ lượng theo giấy phép đã cấp và thực hiện tạm thời trong giai đoạn 2023-2025). Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị nghiên cứu các quy định liên quan, xây dựng các tiêu chí, điều kiện nâng công suất theo chủ trương nêu trên làm cơ sở để xem xét, xử lý kiến nghị của các đơn vị bảo đảm công tâm, khách quan và tạo sự công bằng, cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố; báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý. Căn cứ vào các quy hoạch của thành phố, nhu cầu hàng năm của các ban quản lý dự án của thành phố để dự báo cáo cụ thể, sát với tình hình thực tế nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các hoạt động đầu cơ, tăng giá tạo khan hiếm vật liệu xây dựng thông thường, ảnh hưởng đến nguồn cung, tiến độ triển khai thi công các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ban quản lý dự án của thành phố liên quan, đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành quy hoạch phân khu, quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị, theo đó tính toán cao độ các khu vực khai thác mỏ để đảm bảo sau khi kết thúc khai thác phù hợp với cao độ địa hình hiện trạng tại khu vực xung quanh, tạo thành mặt bằng phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế xã hội của địa phương. G.P

## TRONG SỐ NÀY

### Điểm tựa yêu thương

TRANG 4

### Nhiều tín hiệu tích cực cho thể thao học đường

TRANG 6

## Đẩy mạnh số hóa cơ sở dữ liệu để quản lý giao thông đô thị

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17-6-2021 của Thành ủy về Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã giao nhiệm vụ cho ngành giao thông vận tải triển khai hệ thống thông minh hỗ trợ người dân, du khách tìm kiếm, sử dụng phương tiện giao thông công cộng...



TRANG 3

# Tập trung giải quyết tốt các vụ án, vụ việc do Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo

(TIẾP THEO TRANG 1)

năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 01/2019/LN-QCPh ngày 2-4-2019 của liên ngành thành phố về công tác phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm và ký kết Quy chế sửa đổi, bổ sung năm 2023 do liên ngành các cơ quan thành phố tổ chức ngày 17-10.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các cơ quan liên ngành thành phố đạt được trong hơn 5 năm qua. Đồng thời, cho rằng những kết quả đó cho thấy chất lượng tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của các cơ quan được nâng cao, công tác phối hợp liên ngành được tăng cường. "Công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là hoạt động mở đầu cho quá trình tố tụng giải quyết vụ án. Trên cơ sở của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, liên ngành Trung ương ban hành Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT. Liên ngành thành phố chủ động bám sát những quy định của pháp luật và thông nhất ký kết Quy chế phối hợp liên ngành số 01/2019/LN-QCPh để cụ thể hóa rõ hơn công tác phối hợp giải quyết. Điều này cho thấy, đây là giai đoạn tố tụng có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tiếp nhận thông tin ban đầu, xác định những căn cứ cần thiết để quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Thực hiện tốt giai đoạn này sẽ giúp xử lý nhanh chóng, kịp thời, chính xác thông tin tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho các giai đoạn tố tụng tiếp theo", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; đồng thời chấp hành nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23-3-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ. Đặc biệt là Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 22-3-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Lãnh đạo liên ngành các cơ quan thành phố cần tiếp

tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp một cách thực chất, hiệu quả, tuân thủ đúng các nguyên tắc đề ra, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại. Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố với vai trò là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp các cơ quan liên ngành theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp liên ngành mới, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung bất cập, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. "Ngoài việc phối hợp giữa các cơ quan theo quy chế, các ngành phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan trong khối nội chính, các cơ quan Đảng, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của nhân dân trong công tác này, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền thành phố", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết tốt các vụ án, vụ việc do Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, các vụ việc dư luận các vụ án, vụ việc, các cấp ủy Đảng, cơ quan liên ngành cần kịp thời báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Đồng thời kiến nghị, đề xuất các biện pháp để phòng ngừa tội phạm, sai phạm trong quản lý Nhà nước, quản lý xã hội trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình hiện nay", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT và 4 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 01/2019/LN-QCPh, tổng số nguồn tin tội phạm tiếp nhận, phân loại là 8.726 tin, giải quyết 8.497 tin (đạt tỷ lệ trên 97%). Các nguồn tin về tội phạm được vào sổ theo dõi, phân loại, chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

LÊ HÙNG

# Thường trực Thành ủy chúc mừng 93 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18-10-1930 - 18-10-2023), chiều 17-10, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm, chúc mừng cán bộ, công chức Văn phòng Thành ủy.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Thành ủy, ghi nhận những nỗ lực trong công tác tham mưu giúp Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành nhiều chủ



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 3, bên trái sang) tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức Văn phòng Thành ủy. Ảnh: NGQCPH

trương, chính sách lớn, cũng như làm tốt công tác tổng hợp, quản trị, hành chính lưu

trữ, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, công tác tài chính đảng và các nhiệm

vụ chuyên môn khác. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn tin tưởng, kỳ vọng và đặt ra yêu cầu cao đối với Văn phòng Thành ủy, do đó mong muốn tập thể Văn phòng Thành ủy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, tận tụy, phấn công công việc phù hợp để mỗi cán bộ phát huy sở trường, năng lực, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến đời sống cán bộ, nhất là những cán bộ có công hiến lâu năm, để tiếp tục phát huy trách nhiệm, sự cống hiến, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Văn phòng Thành ủy. NGQCPH

# Tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển, đóng góp xây dựng thành phố

(TIẾP THEO TRANG 1)

phụ nữ trao đổi tại chương trình, gồm: phòng ngừa, ứng phó bạo lực, xâm hại với phụ nữ và trẻ em; trật tự đô thị; chế độ chính sách cho cán bộ hội; đời sống của nữ công nhân; chương trình "Mẹ đỡ đầu" và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Phát biểu kết luận chương trình, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội LHPN trong thời gian qua, biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội, các tầng lớp phụ nữ trong xây dựng và phát triển thành phố. Đồng thời thể hiện sự tri ân và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các hệ cán bộ hội, hội viên phụ nữ đã luôn đồng hành với thành phố trong suốt chiều dài lịch sử và chứng kiến sự đổi thay của thành phố mỗi ngày. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, mỗi ý kiến tài chính trình đại diện cho ý chí, quyết tâm, trách nhiệm của các cấp hội đối với công tác phụ nữ trong giai đoạn

hiện nay. Đối với vấn đề phòng ngừa, ứng phó bạo lực, xâm hại với phụ nữ và trẻ em, Chủ tịch UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại "Gia đình văn hóa" tại khu dân cư.

Với vấn đề trật tự đô thị, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị lực lượng quản lý trật tự đô thị để xuất phương án hợp lý, phù hợp để tránh tình trạng buôn bán vỉa hè, lòng lề đường, nhất là tại các tuyến đường chính, chợ lớn, các chợ có địa điểm taxi ranh giới hai phường. Thành phố tiếp tục có những cơ chế, chính sách có lợi cho cán bộ

cơ sở; đề nghị các sở liên quan nghiên cứu bổ sung vào dự thảo nghị quyết quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động ở tổ dân phố, thôn để hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối

tượng chỉ hội trường các đoàn thể, trong đó có chỉ hội trường phụ nữ. Đối với vấn đề đời sống của nữ công nhân, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp các doanh nghiệp khảo sát thực trạng nhu cầu của công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn; báo cáo thành phố để có giải pháp khắc phục như: chương trình nhà ở, chung cư xã hội, dành quỹ đất xây dựng, thành lập các nhà trẻ...

Chủ tịch UBND thành phố biểu dương các cấp hội trong thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu", đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội trên địa bàn tăng cường phối hợp các cấp hội để thực hiện chương trình; nghiên cứu, triển khai các chính sách, như: miễn giảm học phí, hỗ trợ học bổng, BHYT và các nhu cầu thiết yếu khác cho trẻ mồ côi, nhất là trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Còn với các vấn đề liên quan đến hỗ trợ phụ nữ phát triển

kinh tế, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, UBND các quận, huyện và Ngân hàng Nhà nước thành phố nghiên cứu, tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận nguồn vốn, bố trí địa điểm thuận lợi và đăng tải các chính sách, hỗ trợ quảng bá các sản phẩm của phụ nữ.

Tại chương trình, Hội LHPN thành phố trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" cho lãnh đạo các sở, ban, đơn vị; tri ân 14 chị là chủ tịch hội phụ nữ cơ sở có thời gian công tác, cống hiến cho tổ chức hội từ 15 năm trở lên và tặng quà các cô là nguyên Chủ tịch Hội LHPN thành phố. Dịp này, Hội LHPN thành phố khánh thành Phòng truyền thống - nơi lưu giữ, giáo dục về truyền thống tự hào, vẻ vang của các thế hệ phụ nữ qua các thời kỳ; giai đoạn lịch sử từ 1930 đến nay. X.DỪNG

# Tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 17-10, Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCNC&CKCN) Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy KCNC&CKCN cho biết, trong 9 tháng qua, công tác xây dựng,

chinh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức Đảng chú trọng. Công tác cải cách hành chính tại Đảng bộ chuyển biến tích cực, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp ngày càng được đẩy mạnh; công tác dân vận, an sinh xã hội mang nhiều dấu ấn. 3 tháng cuối năm, Đảng ủy KCNC&CKCN đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Thành ủy giao; thực hiện nghiêm túc

Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và thành lập mới tổ chức cơ sở Đảng; phát huy và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Đảng theo Đề án "Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025". Đặc biệt, chú trọng công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động, nhất là những vấn đề liên quan đến việc làm, chế độ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội.

Tại hội nghị, Đảng ủy KCNC&CKCN tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên mới tiêu chuẩn; trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng thời, trao giấy khen cho 5 cá nhân, 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. THANH PHƯƠNG

# Chính trị

KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG CẤP ỦY (18-10-1930 - 18-10-2023) VÀ NGÀNH TÀI CHÍNH ĐẢNG (25-10-1930 - 25-10-2023)

# Văn phòng Thành ủy chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, thời gian qua, cán bộ, công chức Văn phòng Thành ủy đã tích cực làm tốt công tác tham mưu tổng hợp, giúp việc Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy và ngành Tài chính Đảng, Báo Đà Nẵng có cuộc trao đổi với Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Thành ủy Nguyễn Đức Hoàng về những kết quả cũng như nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến.



Thời gian qua, đội ngũ cán bộ công chức Văn phòng Thành ủy luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc. TRONG ẢNH: Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy chụp ảnh lưu niệm cùng Chi đoàn viên Thanh niên. Ảnh: NGQCPH

\* Trước yêu cầu ngày càng cao của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác tham mưu, giúp việc, Văn phòng Thành ủy đã thực hiện và đạt kết quả như thế nào, thưa ông?

- Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, trong bối cảnh chung của thành phố gặp nhiều khó khăn, thách thức, song tập thể cán bộ, công chức văn phòng các cấp ủy trên địa bàn thành phố nói chung và Văn phòng Thành ủy nói riêng đã có nhiều quyết tâm, nỗ lực, bám sát nghị quyết, chương trình công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy để linh hoạt tham mưu triển khai các nội dung công việc phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là trong thời điểm xảy ra dịch bệnh Covid-19, bảo đảm yêu cầu tiến độ, chất lượng đề ra, đồng góp quan trọng vào những kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố.

Văn phòng Thành ủy nỗ lực tham mưu xây dựng, thực hiện tốt chương trình công tác của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, toàn diện và có hiệu quả công việc quan trọng và các vấn đề đột xuất, các hoạt động lễ, Tết, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố. Nói bán, đã phối hợp tham mưu Ban Thường vụ

Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống Covid-19 và khôi phục kinh tế - xã hội ngay sau đại dịch đã được kiểm soát.

Bên cạnh đó, Văn phòng cấp ủy tham mưu ban hành nhiều văn bản quan trọng, như chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chương trình công tác toàn khóa, quy chế làm việc của cấp ủy, bảo đảm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, với quy trình tham mưu chặt chẽ, đúng, đầy đủ đối tượng thành phần, gắn với nhiệm vụ, trách nhiệm và lộ trình thực hiện cụ thể, qua đó, nâng cao năng lực dự báo, ban hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đề ra và tổ chức triển khai chủ trương, giải pháp sát đúng và phù hợp thực tiễn thành phố, tập trung vào vấn đề lớn để chỉ đạo có trọng tâm, trọng

điểm, không chung chung.

Văn phòng phối hợp các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy tham mưu cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thứ nhất của Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố về công tác xây dựng Đảng, nhất là chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng Kế hoạch số 45-KH/TU triển khai Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng với 10 nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và hơn 70 nhiệm vụ cụ thể đến từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Văn phòng Thành ủy đã tham mưu Thường trực Thành ủy tăng cường công tác chính trị tư tưởng, thường xuyên tổ chức các buổi thông tin thời sự, thông tin chuyên đề để cung cấp thông tin chính thống cho đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố. Tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đẩy mạnh thực hiện Đề án Cải cách hành chính trong Đảng; sơ kết 3 năm thực hiện Đề án "Cải cách hành chính

trong các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025" gắn với công tác văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin...

Trên cơ sở bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, văn phòng thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý tài chính của Đảng bộ bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, bảo đảm đúng chế độ, quy định, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, từng bước nâng cao đời sống cán bộ, công chức khối Đảng.

\* Công tác tổng hợp và phối hợp tham mưu các đề án, văn bản trước khi Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành được Văn phòng Thành ủy thực hiện như thế nào?

- Văn phòng Thành ủy chú trọng, duy trì tốt quy chế thông tin với các địa phương, ban, ngành liên quan, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội thành phố để tham mưu tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Trong nửa nhiệm kỳ, phối hợp tham mưu ban hành 15 nghị quyết, 31 chỉ thị, 32 chương trình, 165 kế hoạch, 397 kết luận, 15 quy định, 527 thông báo kết luận, 434 báo cáo, 3.376 công văn, 2.653 phiếu chuyển... Đồng thời, trao đổi, phối hợp với các cơ quan liên quan để tăng cường hiệu quả công tác xử lý đơn thư, tránh tình trạng trùng lặp, kéo dài, qua đó, tham mưu Thường trực Thành ủy xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định. Kết quả, tỷ lệ giải quyết đơn đạt khoảng 95,6%.

Công tác thẩm tra, thẩm định đề án, văn bản về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, được Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm. Vì vậy, Văn phòng tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định số 16487-QĐ/TU ngày 20-7-2020 thay thế Quy định số 04-QĐ/TU ngày 8-8-2017 "Về xây dựng, ban hành đề án của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy về soạn thảo,

thẩm định và ban hành văn bản của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy". Văn bản mới quy định cụ thể hơn về trách nhiệm thẩm tra, thẩm định của từng cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi trong việc phân công triển khai thực hiện. Đồng thời, thành lập Tổ công tác tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện công tác thẩm định, tham mưu chuyên sâu trên các lĩnh vực.

Trong thời gian qua, việc thẩm tra, thẩm định các văn bản trình Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy cơ bản bảo đảm tính khách quan, khoa học; tuân thủ trình tự, thủ tục, thời hạn; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thẩm định, thẩm tra với cơ quan chủ trì xây dựng đề án, văn bản và các cơ quan có liên quan. Qua đó, các văn bản được ban hành bảo đảm đúng thẩm quyền, thể thức, nội dung phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

\* Để giúp công tác điều hành, lãnh đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tốt hơn nữa trong thời gian tới, ông chia sẻ một số giải pháp của Văn phòng Thành ủy?

- Phát huy truyền thống đoàn kết của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Thành ủy qua các thời kỳ và để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Văn phòng cấp ủy "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc", thời gian đến, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, Văn phòng Thành ủy tập trung vào một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu, tổng hợp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Thường trực,

Ban Thường vụ Thành ủy. Trong đó, chú trọng tham mưu thực hiện tốt chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy trình trong lĩnh vực xây dựng Đảng để thực hiện đồng bộ hơn việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng tham mưu ban hành nghị quyết, chỉ thị, quy định và tổ chức thực hiện; hoàn thiện quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; chọn lọc lĩnh vực cần thiết để ban hành nghị quyết, chỉ thị bảo đảm ngắn gọn, dễ làm, dễ thực hiện và sát thực tiễn.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai hiệu quả Đề án "Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng thành phố giai đoạn 2020 - 2025", Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17-6-2021 của Thành ủy về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục rà soát rút ngắn các quy trình, thủ tục hành chính trong Đảng theo hướng tinh gọn, đơn giản hóa bảo đảm phù hợp với quy định. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đầu tư trang thiết bị; nghiên cứu xây dựng, nâng cấp và chuyển giao các phần mềm ứng dụng hỗ trợ công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của cấp ủy; tập trung số hóa tài liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu; tăng cường ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động giao dịch điện tử gắn với xác thực bảo mật, an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác quản lý tài chính, tài sản Đảng và nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp, chu đáo trong công tác lễ tân, phục vụ, công tác văn thư, lưu trữ.

\* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này! NGQCPH thực hiện

# Tập trung ứng phó đa thiên tai

(TIẾP THEO TRANG 1)

(phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị chính quyền địa phương theo dõi diễn biến thời tiết, tùy theo tình hình thực tế để triển khai sơ tán nhân dân kịp thời theo phương án đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, sớm có báo cáo những điểm còn ngập trên địa bàn và kiến nghị phương án xử lý ngập úng, nhất là ở phường Hòa An.



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 2, bên trái) kiểm tra tại tuyến đường Yên Thế - Bắc Sơn. Ảnh: M.Q

Kiểm tra tại điểm sạt lở và ngập úng tại khu dân cư ở dưới mái ta luy của Cụm công nghiệp Cẩm Lệ (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ), Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương triển khai phương án hạn chế ảnh hưởng do sạt lở đất, đá, bùn tràn xuống khu vực dân cư; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hộ dân trong khu vực. Với dự báo còn mưa lớn, để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, chính quyền địa phương cần khẩn trương vận động, hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn; huy động lực lượng túc trực xử lý sạt lở, thoát nước tại khu vực...

## Tích cực hỗ trợ, sơ tán nhân dân

Trong ngày 17-10, trên địa bàn thành phố đã có mưa rất to, thậm chí có nhiều trận mưa tập trung trong thời gian ngắn với cường độ mưa từ 20-52mm/giờ gây ngập úng cục bộ nhiều đoạn đường, khu vực dân cư tập trung. Tại khu vực đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), nhiều nhà bị nước tràn vào sau khi mới dọn lụt

xong 1 ngày. Với dự báo còn xảy ra mưa lớn, chính quyền địa phương đã sơ tán nhiều người dân đến nơi cao ráo, an toàn. Bên cạnh hỗ trợ nhân dân sơ tán ra khỏi khu vực ngập sâu, các lực lượng vũ trang đã sử dụng nhiều dụng cụ, đặc biệt là đu dây để vớt bèo, rác... mắc kẹt tại thượng lưu các cầu bắc qua kênh Đa Cỏ để khơi thông thoát nước, giảm ngập cho khu vực đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái... Khu vực Khe Cạn, kiệt 251 đường Thái Thị Bôi cũng bị ngập úng cục bộ. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hỗ trợ nhân dân kê cao đồ đạc và sơ tán nhân dân.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, để ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã duy trì liên lạc, kêu gọi, hướng dẫn các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển về bờ hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm để bảo đảm an toàn; phối hợp với Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang

hướng dẫn, sắp xếp cho 922 tàu cá của ngư dân Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung neo đậu an toàn; sắp xếp neo đậu 85 ghe chèo, xuồng máy... Các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ sơ tán 1.025 người dân đến nơi cao ráo, an toàn.

Trong ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm



Các lực lượng hỗ trợ sơ tán trẻ em ra khỏi khu vực ngập sâu trong một kiệt của đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) ngày 17-10. Ảnh: PV

cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã ban hành công điện đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn thành phố. Theo đó, Chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất; tiếp tục triển khai sơ tán nhân dân, bảo đảm an toàn, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, trũng thấp, ven sông, nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét... và bảo đảm lương thực, thực phẩm cho nhân dân vùng bị ngập lụt, sạt lở đất và tại các địa điểm sơ tán dân, không để người dân bị thiếu đói, mưa rét, ... Cùng với đó, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường ngập sâu theo phân cấp quản lý; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết

theo phương châm "4 tại chỗ".

Các lực lượng vũ trang, UBND các quận, huyện, phường, xã sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để kịp thời hỗ trợ người dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống do thiên tai có thể gây ra. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn; khẩn trương huy động 6 phương tiện đang hoạt động ở khu vực gần bờ Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng khẩn trương vào bờ. Công an thành phố tổ chức chốt chặn tại các khu vực ngập lụt, ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở đất... không cho người dân đi vào các khu vực nguy hiểm; điều động các xe phòng cháy chữa cháy để kịp thời hút nước tại các hầm bệnh viện, chung cư và các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Sở Xây dựng phối hợp UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống ngập úng đô thị, khơi thông cống rãnh thoát nước; các sở chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng do mưa lớn cho công trình và các khu dân cư do công trình đang thi công dở dang.

HOÀNG HIỆP - MAI QUÊ - VÂN QUANG



Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp (bên phải) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường kiểm tra tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Ảnh: HOÀNG HIỆP

## Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai kiểm tra Đà Nẵng

Chiều 17-10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai dẫn đầu kiểm tra công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới tại thành phố Đà Nẵng. Cùng đi có Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường.

Kiểm tra tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, nơi đang có hơn 1.000 tàu, thuyền các loại của ngư dân Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung đang neo đậu tránh trú áp thấp nhiệt đới, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao thành phố Đà Nẵng đã triển khai hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong đợt ngập lụt từ ngày 13 đến 15-10. Qua đây, thành phố cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý ngập lụt đô thị. Đà Nẵng ở ven biển, có thuận lợi là khi mưa lớn gây triều thủy thấp thì nước rút rất nhanh, nhưng có bất lợi là nếu thủy triều quá cao thì sẽ trở thành "đề" chắn nước, khó thoát ra được, gây ngập lụt cho thành phố. Vì thế, thành phố cần nghiên cứu giải pháp khắc phục tình trạng này. Thứ trưởng đề nghị thành phố tiếp tục đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tăng cường kêu gọi tàu thuyền vào bờ

hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; duy trì liên lạc với các tàu, thuyền đang ở trên biển; kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, đặc biệt là các ghe, thuyền nhỏ đánh bắt ở gần bờ, không được chủ quan với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão ở gần bờ. Thứ trưởng lắng nghe báo cáo về tình hình ngập úng ở một số điểm trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, nhất là khu vực đường Mẹ Suốt và đánh giá cao thành phố Đà Nẵng đã triển khai hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong đợt ngập lụt từ ngày 13 đến 15-10. Qua đây, thành phố cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý ngập lụt đô thị. Đà Nẵng ở ven biển, có thuận lợi là khi mưa lớn gây triều thủy thấp thì nước rút rất nhanh, nhưng có bất lợi là nếu thủy triều quá cao thì sẽ trở thành "đề" chắn nước, khó thoát ra được, gây ngập lụt cho thành phố. Vì thế, thành phố cần nghiên cứu giải pháp khắc phục tình trạng này. Thứ trưởng đề nghị thành phố tiếp tục đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tăng cường kêu gọi tàu thuyền vào bờ

HOÀNG HIỆP

## Chuyển đổi số

# Đẩy mạnh số hóa cơ sở dữ liệu để quản lý giao thông đô thị

**Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17-6-2021 của Thành ủy về Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã giao nhiệm vụ cho ngành giao thông vận tải triển khai hệ thống thông minh hỗ trợ người dân, du khách tìm kiếm, sử dụng phương tiện giao thông công cộng...; số hóa hạ tầng giao thông trên bản đồ số phục vụ xây dựng, duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông, quản lý quy hoạch giao thông, chia sẻ cho các cơ quan liên quan...**



Lực lượng chức năng giám sát hoạt động xe buýt ở Trung tâm điều hành Đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng Đà Nẵng (Datramac). Ảnh: THÀNH LÂN

Theo đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) xác định "Chuyển đổi số là khâu đột phá" làm thay đổi căn bản phương thức quản lý, hoạt động, hiện đại hóa ngành, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong việc thực hiện các mục tiêu. Chuyển đổi số thành công ở lĩnh vực này giúp người dân và doanh nghiệp hưởng lợi nhiều hơn nên Sở GTVT luôn nỗ lực và quyết tâm chuyển đổi số bằng những mục tiêu, chính sách cụ thể, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tính đến nay, số đã tạo lập, số hóa cơ sở dữ liệu (CSDL), bản đồ số GIS với 21.319 tuyến, đoạn tuyến đường bộ; 272 cầu đường bộ; 303 nút giao thông... trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở GTVT Bùi Hồng Trung cho biết, số đã và đang nỗ lực thực hiện mục tiêu chuyển đổi số và kiến quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động có trọng tâm, trọng điểm; qua đó kế thừa những thành tựu phát triển công nghệ, ứng dụng và dữ liệu số đã có, đi đôi với đổi mới, sáng tạo. Số luôn chú trọng công tác đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sớm triển khai xây dựng, hình thành các bộ dữ liệu số; đặc biệt là các lớp cơ sở dữ liệu về hạ tầng giao thông thông minh, chính sách cụ thể, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tính đến nay, số đã tạo lập, số hóa cơ sở dữ liệu (CSDL), bản đồ số GIS với 21.319 tuyến, đoạn tuyến đường bộ; 272 cầu đường bộ; 303 nút giao thông... trên địa bàn thành phố.

tuyến đường, công trình giao thông và các thông tin chi tiết về vị trí, kết cấu đường bộ, thi công dự án, giá trị dự án, hạ tầng kiến trúc khác gắn với tuyến đường, thông tin về sự cố, tình trạng sửa chữa... Tất cả được thiết kế liên kết các đối tượng có liên quan với nhau trong hệ thống dữ liệu GIS hạ tầng. Bên cạnh đó, bản đồ được tích hợp các dữ liệu quản lý nút giao thuộc đường, dữ liệu quản lý đèn tín hiệu, dữ liệu quản lý camera giao thông, dữ liệu quản lý tuyến đường thủy, hệ thống báo hiệu đường thủy (phao tiêu)... Trong giai đoạn đầu phát triển, Sở GTVT đã tạo lập, số hóa CSDL GIS về hạ tầng giao thông trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, gồm: 21.319 tuyến, đoạn tuyến đường bộ; 272 cầu đường bộ; 35 tuyến, đoạn tuyến đường thủy nội địa, 303 nút giao thông; 3.023 biển báo

giao thông đường bộ; 1.205 trụ đèn tín hiệu giao thông; 143 camera giao thông; 626 hố ga; 480 biển báo hiệu đường thủy nội địa... Sở GTVT sẽ tiếp tục số hóa thông tin một số dữ liệu trên địa bàn quận Sơn Trà và trên toàn địa bàn thành phố trong thời gian đến. Đặc biệt, Sở GTVT bắt đầu nghiên cứu, ứng dụng bản đồ số trong công tác quản lý cơ sở dữ liệu GIS về hạ tầng giao thông nhằm số hóa và đưa dữ liệu hiện trạng về hạ tầng giao thông trên địa bàn lên nền tảng bản đồ số dưới dạng 2D tương đối chính xác để phục vụ công tác đầu tư xây dựng, duy tu bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng giao thông trong thời gian đến. Không những vậy, nền tảng bản đồ số còn hỗ trợ, cung cấp các model 3D, chiếu thời gian 4D (timeline) giúp lãnh đạo theo dõi một cách trực quan nhất phục vụ

công tác quy hoạch, phát triển giao thông đô thị thông minh, bền vững. Theo tìm hiểu, hiện ứng dụng được phát triển, đưa vào sử dụng tại địa chỉ <https://danangtvt.vimapp.vn>. Ngoài ra, để phục vụ công tác số hóa hạ tầng giao thông (kết hợp dữ liệu hình ảnh và tọa độ GPS), số đã triển khai ứng dụng con (mini-app), bước đầu phát triển trên nền hệ điều hành Android, cài đặt nội bộ cho các cán bộ thuộc sở sử dụng để thu thập dữ liệu hiện trường.

Được biết, những năm qua, Sở GTVT đã triển khai các hệ thống, phần mềm quan trọng phục vụ công tác quản lý bao gồm: hệ thống camera giám sát giao thông thông minh, hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông, phần mềm CSDL chuyên ngành, ứng dụng di động Danabus (dành cho hành khách đi xe buýt), triển khai hệ thống giám sát đỗ xe, triển khai hệ thống lưu trữ, chia sẻ dữ liệu tuyến; hệ thống camera giám sát giao thông minh với 296 camera... Năm 2023, số đã cung cấp 100% dịch vụ công cấp độ 4 và từ nay đến năm 2025 sẽ tiếp tục thu thập, hoàn thiện hệ thống CSDL GIS về hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn; chuyển đổi số công tác quản lý hạ tầng giao thông hoàn toàn trên bản đồ số, 4D Map, nhất là kết nối, khai thác các hệ thống CSDL dùng chung của thành phố, Bộ GTVT và quốc gia.

THÀNH LÂN

## Giải thưởng Sáng tạo nội dung số nhận hồ sơ đến hết ngày 30-11

Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) công bố và phát động giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam (VCA 2023). Đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam có giải thưởng dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số. Giải thưởng nhằm khuyến khích cộng đồng sáng tạo nội dung số tạo ra những sản phẩm nội dung có chất lượng cao, có giá trị văn hóa, giáo dục sâu sắc, mang lại giá trị tốt đẹp cho người dùng trong nước và quốc tế, từ đó góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung số, ngành công nghiệp điện ảnh, công nghiệp văn hóa của Việt Nam phát triển. VCA 2023

## Áp dụng công nghệ để số hóa ngành xây dựng

Công ty CP FiveSS Đà Nẵng đã phối hợp nghiên cứu, xây dựng và phát triển ứng dụng FiveSS. Ứng dụng FiveSS hiện có gần 600 nhà thầu đăng ký tham gia, gần 3.000 người dùng đăng ký tài khoản. Ứng dụng FiveSS vừa đạt giải Ba cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2023.

Đây là ứng dụng tiên phong trong việc

trao cho 2 nhóm với 7 hạng mục: Nhóm 1 là giải thưởng dành cho tác phẩm, sản phẩm nội dung số với 4 hạng mục (phim ngắn xuất sắc; phim hoạt hình xuất sắc; phim quảng cáo xuất sắc và sản phẩm nội dung số lĩnh vực giáo dục xuất sắc). Nhóm 2 là giải thưởng dành cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với 3 hạng mục (nhà sáng tạo nội dung số xuất sắc; nhà sáng tạo nội dung số vì cộng đồng; nhà sáng tạo nội dung số triển vọng). Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại: <https://dcca.org.vn/luong-dan-nop-ho-so> đến hết ngày 30-11. Dự kiến lễ trao giải thưởng sẽ diễn ra vào cuối tháng 12-2023. M.Q

áp dụng công nghệ nhằm số hóa ngành xây dựng. Ứng dụng cho phép người dùng sử dụng, tương tác trực tiếp trên nền tảng số khi có nhu cầu mua vật liệu, máy móc, thiết bị, nội thất hay đặt hàng thợ, nhà thầu, thiết kế thi công... Hiện nay, ứng dụng đang được tập trung phát triển ở các thành phố lớn: Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. G.P

## Tấn công mạng gây sự cố tháng 9 giảm 35,6%

Trong tháng 9-2023, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 903 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Số vụ tấn công gây ra sự cố tháng 9 giảm 35,6% so với tháng 8-2023 (1.402 cuộc), giảm 8,6% so với cùng kỳ tháng 9-2022 (988 cuộc). Tính tới hết ngày 18-9, cả nước có 3.161 hệ thống thông tin trên toàn quốc, trong đó có 1.982 hệ thống thông tin của cơ quan Nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin, tăng 1,7% so với tháng 8-2023, tăng 106,5%

cùng kỳ tháng 9-2022. Trong tháng 9, Cục An toàn thông tin ghi nhận 3 hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất gồm: giả mạo website, lừa đảo chiếm đoạt bằng đường link/file nén và lừa đảo thẻ tín dụng, chiếm đoạt tài sản thông qua mã QR. Để bảo đảm an toàn thông tin cho không gian mạng Việt Nam, Bộ TT&TT tiếp tục tăng cường công tác giám sát an toàn hệ thống thông tin; chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam; đồng thời thực hiện đánh giá, thống kê, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo để người dùng biết, phòng tránh. MINH LÊ

# Tiếp tục phát huy và mở ra chương mới về tinh thần hợp tác Con đường Tơ lụa

Tháng 9-2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất xây dựng "Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa" khi đến thăm Kazakhstan. Tháng 10 năm ấy, khi đến thăm Indonesia, ông đề xuất xây dựng "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21" tức là sáng kiến "Vành đai và Con đường", tập trung vào việc kết nối, tăng cường hợp tác thiết thực và cùng nhau quyết các rủi ro và thách thức khác nhau mà nhân loại đang phải đối mặt để cùng nhau hợp tác, phát triển cùng có lợi. Từ đó, dự án thế kỷ gắn liền với lịch sử, mang sứ mệnh của thời đại, kế thừa tinh thần Con đường Tơ lụa đã được bắt đầu, mở ra một chương mới trong sự thịnh vượng và phát triển chung của Trung Quốc và thế giới.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm đề xuất Sáng kiến "Vành đai và Con đường". Trong 10 năm qua, sáng kiến này đã trở thành một nền tảng hợp tác quốc tế vượt qua mọi giới hạn về địa lý và văn hóa, giải quyết tốt nhu cầu cùng nhau phát triển, nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia trên thế giới, thu hút được 3/4 quốc gia trên thế giới và 32 tổ chức quốc tế tham gia. Sáng kiến đã huy động được gần 1.000 tỷ USD vốn đầu tư, hình thành được hơn 3.000 hạng mục hợp tác, xây dựng nên hơn 80 khu hợp tác kinh tế và thương mại ở nước ngoài, tạo việc làm cho 420 nghìn người ở các quốc gia dọc theo tuyến đường và giúp gần 40 triệu người thoát nghèo. Đầu tư năng lượng xanh của Trung Quốc vào các quốc gia dọc Vành đai và Con đường đã vượt xa đầu tư năng lượng truyền thống, đóng góp

70% công suất sản xuất quang điện của thế giới và 60% công suất sản xuất điện gió của thế giới. Theo dự đoán của Ngân hàng Thế giới, đến năm 2030, hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" sẽ đưa 7,6 triệu người ở các nước liên quan thoát khỏi tình trạng nghèo cùng cực và 32 triệu người thoát khỏi tình trạng nghèo vừa phải, đưa thương mại của các nước tham gia tăng 2,8% đến 9,7%, thương mại toàn cầu tăng 1,7% đến 6,2%, doanh thu toàn cầu tăng 0,7% đến 2,9%.

Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị và cộng đồng chung vận mệnh mang ý nghĩa chiến lược. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của Trung Quốc và Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong 16 năm liên tiếp, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trên thế giới và là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN. Trong 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đã vượt 140 tỷ USD. Hợp tác "Vành đai và Con đường" hai nước đã mang lại những kết quả tốt đẹp, tuyến đường sắt đô thị 2A của Hà Nội đã thành công đi vào hoạt động, dự án phát triển thân thiện với môi trường do Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sắp được khánh thành, những công trình, dự án chất lượng cao, phát triển bền vững có thể mang lại lợi ích cho người dân, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Hiện nay, hai nước

đang tích cực thúc đẩy kết nối chiến lược giữa Sáng kiến "Vành đai và Con đường" và quy hoạch phát triển "Hai hành lang, một vành đai", tiếp tục triển khai hợp tác xây dựng và kết nối cơ sở hạ tầng.

Lý do quan trọng mà Sáng kiến "Vành đai và Con đường" luôn được hoan nghênh là vì nó luôn tuân thủ nguyên tắc cùng bàn bạc, cùng xây dựng và cùng chia sẻ, trong đó các bên hiệp thương trên cơ sở bình đẳng, chia sẻ trách nhiệm và cùng hưởng lợi. Trung Quốc luôn ủng hộ sự bình đẳng giữa tất cả các nước dù lớn hay nhỏ, cung cấp các vốn vay ưu đãi mà không kèm theo bất kỳ điều kiện chính trị nào, làm hết sức mình để giúp các nước đang phát triển giảm bớt nợ nần, giúp các quốc gia dọc tuyến đường cải thiện cơ sở hạ tầng và phúc lợi của người dân.

Việc cùng nhau xây dựng "Vành đai và Con đường" theo đuổi sự phát triển chung, ủng hộ lợi ích chung và đôi bên cùng có lợi, bất kể xu hướng, mang lại lợi ích cho thế giới. Trung Quốc tổ chức Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ ba vào tháng 10 năm nay. Đây cũng là cơ hội tổng kết kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch với cộng đồng quốc tế để không ngừng nâng cao trình độ cùng nhau xây dựng "Vành đai và Con đường" chất lượng cao, tạo động lực mới cho sự phục hồi của kinh tế thế giới và sự phát triển bền vững toàn cầu.

**ĐỒNG BÍCH DU**  
Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng

## Chung sức, đồng lòng ứng phó thiên tai

(TIẾP THEO TRANG 1)

cần tiếp tục duy trì lâu dài, quyết liệt trong những năm tới, đó là việc tập trung tiến hành việc khơi thông, nạo vét cửa thu, cống thoát nước trên toàn địa bàn thành phố. Trong khi các chuyên gia đang bàn bạc, nghiên cứu ở góc độ khoa học để giảm bớt những vùng trũng, hoặc kiểm tra đánh giá giá cao trình của địa hình thành phố, nghiên cứu vấn đề phân lũ, tìm giải pháp nâng cao năng lực thoát lũ..., thì một nhiệm vụ rất cụ thể nhưng rất cần thiết trước mắt, đó là các cơ quan chuyên môn kỹ thuật thành phố cùng người dân các khu dân cư tập trung dồn sức khơi thông cống rãnh nội đô, điều mà lãnh đạo thành phố đang chỉ đạo rất ráo và xem đây là nhiệm vụ chính trị phải được quan tâm triển khai thường xuyên, liên tục. Vì đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị nên cả hệ thống chính trị, các cấp bộ đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đều vào cuộc.

Tuần qua, lãnh đạo chủ chốt của thành phố lần lượt đến tận các khu vực trọng điểm, các tuyến phố, các khu dân cư; cùng với các lãnh đạo chi huy các đơn vị công an, quân đội, biên phòng... để kiểm tra tình hình ứng phó mưa lũ ngập úng; đồng thời, chỉ đạo, nhắc nhở việc thường xuyên kiểm tra, bảo đảm sự hoạt động hiệu quả của hệ thống thoát nước, chú ý từng hộ gia đình hệ thống cống thoát nước, không để tái diễn tình trạng tràn ngập của thu sau khi được khơi thông, nạo vét. Lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến hiệu quả thực tế của công tác này. Bởi vì, qua thực tế, vẫn còn có những địa bàn chưa hoàn thành việc khơi thông, nạo vét của thu, cống thoát nước theo phạm vi phân cấp quản lý; còn nhiều cửa thu, mương thu đầy bùn đất, hoặc bị xây bít, che đậy, tràn lấp; công tác nạo vét, khơi thông chưa đồng bộ, toàn diện, mới chỉ tập trung những khu vực ngập úng nặng. Những chuyên gia sát của lãnh đạo thành phố nhằm thể hiện quyết tâm triển khai quyết liệt hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả công tác khơi thông của thu, mương thu nước và nạo vét cống rãnh trong thời gian đến, tránh xử lý vội vàng, chiếu lệ, không tạo kết quả thực chất.

Qua thực tế ứng phó tình trạng mưa lớn gây ngập úng thời gian qua, đã cho thấy một điểm mới rất đáng phát huy trong công tác thông tin cập nhật qua nhiều kênh thông tin để thông báo tình hình ngập úng, mưa lũ đến

tận người dân của các cơ quan chức năng. Thực tế thời gian qua, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận trong việc triển khai thực hiện chính quyền số và các dịch vụ đô thị thông minh. Chính nhờ việc vận hành hệ thống chính quyền số nên chỉ trong thời gian rất ngắn, có thể tính bằng phút, người dân ở mọi địa bàn, từ xã phường, thôn xóm, cụm dân cư, khu chung cư, thông qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh của từng cá nhân đã có thể cập nhật hết sức mau chóng những thông tin về tình hình thời tiết, diễn biến mưa lũ, ngập úng trên địa bàn thành phố đến từng chi tiết. Những báo cáo cấp nhật của Trung tâm Thông tin và giám sát, điều hành thông minh của thành phố đã thực sự phát huy hiệu quả, giúp người dân thành phố có thể thuận lợi hơn trong giải quyết công việc, tránh những rủi ro bất lợi do thời tiết gây ra. Đối với chính quyền địa phương, cơ sở, cũng qua những thông tin được cập nhật để có điều kiện rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai thì chủ động có giải pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để kịp thời hỗ trợ người dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn...

Theo tin của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, trong những ngày tới, thành phố tiếp tục có những đợt mưa lớn; lũ trên thượng nguồn sông Vu Gia tiếp tục dâng cao. Ở tầm xa hơn, cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ tháng 10 đến 12-2023 có khả năng xuất hiện khoảng 3-5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Do vậy, thành phố Đà Nẵng, cũng qua những năm trong khu vực có nguy cơ, sẽ cần phải tiếp tục chủ động, sẵn sàng ứng phó trong công tác phòng, chống thiên tai. Những với những kết quả đã đạt được qua những đợt chống chịu thiên tai từ đầu mùa mưa đến nay, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, với những nhận thức mới của người dân về phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, với tinh thần chủ động, tự lực tự cường phòng chống "4 tại chỗ", thành phố sẽ vượt qua mọi thách thức do thiên tai, mưa lũ gây ra, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra cho năm 2023, tạo tiền đề cho các bước phát triển trong những năm tiếp theo.

N.H

## Chuyện tổ, chuyện thôn

# Điểm tựa yêu thương

Hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, đầu năm 2022, Hội LHPN phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ) triển khai nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo từ phường đến chi hội phụ nữ nhận đỡ đầu các trẻ em mồ côi hay có hoàn cảnh khó khăn khác, giúp các em viết tiếp ước mơ trên hành trình khôn lớn và trưởng thành.



Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Thọ Tây trao tiền hỗ trợ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.T.V

Hơn 1 năm qua, Ngô Trường Anh Khoa (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Ông Ích Đường) phải sống trong cảnh mồ côi mẹ, ba ở tù, ông nội vì tuổi già nên nằm một chỗ. Chính vì thế, bà nội Khoa trở thành trụ cột chính trong gia đình. Mỗi ngày, bà nội Khoa phải bươn chải từ sáng sớm đến chiều muộn đi lượm ve chai và làm thuê, làm mướn nuôi Khoa ăn học và chăm chống bệnh tật. Nhận thấy điều đó, Chi hội Phụ nữ số 2 nhận đỡ đầu cho Khoa. Chị Trần Thị Kim Khuyên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 2 chia sẻ, chi hội có hơn 120 hộ dân, đa số đều có hoàn cảnh không mấy khá giả. Trong số đó, có 3 trường hợp đặc biệt khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ được chi hội nhận đỡ đầu. "Chương trình

"Mẹ đỡ đầu" phát động tại chi hội đầu năm 2022. Từ đó, chúng tôi kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ cho các em 500.000 đồng/tháng và số tiền sẽ trao theo từng quý. Trung bình mỗi năm, các em nhận 6 triệu đồng và được chi hội nhận đỡ đầu đến 18 tuổi. Số tiền không lớn nhưng đó là tình cảm của các mạnh thường quân và chi hội tiếp thêm sức mạnh giúp các em yên tâm học tập, vững bước đến trường", chị Khuyên cho biết.

Có hoàn cảnh đáng thương không kém, em Lý Hà Thu (học sinh lớp 6, Trường THCS Đặng Thai Mai) ba mất từ nhỏ, mẹ bị tâm thần, chị gái còn đang tuổi đi học, gia đình Hà Thu phải sống nhờ sự hỗ trợ của bà con và hàng xóm. Bà Nguyễn Thị Minh

Châu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 12 cho biết: "Hai chị em Thu còn ở độ tuổi đi học nên rất cần sự quan tâm và giúp đỡ của chính quyền địa phương. Khi chương trình triển khai tại chi hội, chúng tôi nhận đỡ đầu em Thu và một em khác có hoàn cảnh tương tự. Ngoài sự hỗ trợ tiền theo quý, chúng tôi thực hiện mô hình túi gom rác thải để có thêm kinh phí tặng quà nhân dịp lễ 1-6, Trung thu cho các em nhận đỡ đầu nói chung và các em nhỏ trong chi hội nói riêng. Tôi mong rằng, với sự tiếp sức kịp thời về vật chất cũng như tinh thần, các em sẽ vượt qua nghịch cảnh, tìm thấy niềm tin trong cuộc sống".

Được biết, chương trình "Mẹ đỡ đầu" được Hội LHPN phường phát

động tại 14 chi hội trên địa bàn. Các chi hội phụ nữ nhận đỡ đầu 7 em, tổng số tiền hỗ trợ đến nay hơn 42 triệu đồng từ nguồn quỹ hội, nhà hảo tâm và các doanh nghiệp. Ngoài ra, Hội LHPN phường còn hỗ trợ các em xe đạp điện và tặng nhu yếu phẩm nhân dịp lễ, Tết. Để chương trình hoạt động hiệu quả, hằng năm, hội ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể, rà soát hoàn cảnh bảo đảm các tiêu chí của hội và triển khai nhiều giải pháp từ phường đến các chi hội. Ngoài ra, kết nối tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ và tổ chức sự kiện truyền thông lồng ghép vào các quỹ để tổ chức đêm văn nghệ "Nhân ái vì cộng đồng" gây quỹ. Đồng thời, hằng năm, Hội LHPN phường để xuất Hội LHPN quận, thành phố quan tâm hỗ trợ.

Bà Võ Thị Thủy Dương, Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Thọ Tây cho hay, sau hơn 1 năm phát động, chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã lan tỏa mạnh mẽ trong chi hội và truyền đi những thông điệp tích cực. Qua đó, chương trình là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc được Hội LHPN phường đặc biệt quan tâm thực hiện. Việc làm này sẽ phân nào xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm nghị lực để tuổi thơ các em được bao bọc trong sự yêu thương của tất cả mọi người.

HUỲNH TƯỜNG VY

## Tích cực hỗ trợ, di chuyển người dân ra khỏi khu vực ngập úng

Ngày 17-10, trước tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, các đơn vị lực lượng vũ trang đã có mặt tại các khu vực thấp trũng trên địa bàn thành phố, kịp thời hỗ trợ di chuyển đặc và người dân đến nơi an toàn. Đồng thời dọn rác, vớt bèo để khai thông cống rãnh, kênh mương nhằm ứng phó với tình hình ngập cục bộ do mưa lớn kéo dài.

Khu vực dân cư ở đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), nơi được xem là "rốn lũ" của thành phố ngập trở lại khi tiếp tục có mưa lớn. Nhiều người dân được sơ tán đến nơi cao hơn để đảm bảo an toàn. Ghi nhận trưa 17-10, tại khu vực kiệt 127, 161 đường Mẹ Suốt nước ngập gần 1m. Để bảo đảm an toàn, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an thành phố), Công an phường Hòa Khánh Nam, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Liên Chiểu) cùng lực lượng Dân quân thường trực phường Hòa Khánh Nam đến khu vực vùng trũng hỗ trợ người dân di dời tài sản, sơ tán.

Theo người dân tại tổ 32 trên đường Mẹ Suốt, khoảng 3 giờ ngày 17-10, mưa bắt đầu xối xả và đến 6 giờ cùng ngày thì nước tràn vào nhà. Trong đó, nhiều nhà ngập khoảng từ 0,5 - 1m. Nơi ngập sâu nhất ở các vùng thấp trũng khoảng 1,5m. Theo Trung tá Phan Văn Trái, Trưởng Công an phường Hòa Khánh Nam, mưa lớn vào rạng sáng 17-1 khiến nước dâng cao tại điểm trũng thấp trên địa bàn. Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Hòa Khánh Nam nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp các đơn vị hỗ trợ, đưa người dân, trẻ em tại kiệt 127, 161 đường Mẹ Suốt đến các nơi cao ráo, an toàn để ở. Nhiều người dân, sinh viên cũng chủ động liên hệ nhà người thân, bạn bè cao ráo để tạm trú. "Lực lượng công an phường đã trực tiếp đến từng nhà hộ dân trong khu vực ngập lụt để hỗ trợ 150 suất ăn sáng

miễn phí. Đến trưa 17-10, nước tại khu vực phường Hòa Khánh Nam đã rút bớt, lực lượng công an tiếp tục túc trực để hỗ trợ người dân", Trung tá Phan Văn Trái cho biết.

Theo Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam Bùi Trung Khánh, trong ngày 17-10, chính quyền địa phương, công an phường, công an quận và lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an thành phố) đã sơ tán hơn 1.000 người dân khỏi vùng ngập tại khu vực đường Mẹ Suốt. "Phần lớn được sơ tán tại chỗ, chỉ có 25 người sơ tán tập trung tại trụ sở của UBND phường và được cung cấp lương thực đầy đủ", ông Bùi Trung Khánh cho biết.

Cùng với công tác hỗ trợ, di chuyển người dân vùng thấp trũng đến nơi an toàn, các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố tiến hành vớt bèo, khơi thông thoát nước, dọn rác, lá cây, vật dụng, khơi thông cống rãnh, cửa thu nước tại các tuyến đường, kênh mương nhằm ứng phó với tình hình ngập cục bộ do mưa lớn kéo dài. Chiều 17-10, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ tích cực vớt bèo rác, khơi thông thoát nước ở kênh Đa Cồ (quận Liên Chiểu) để chống ngập cho khu vực đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái...

Trong khi đó, Tổ xung kích xử lý ngập lụt phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) phối hợp cán bộ, chiến sĩ Trám kiểm soát Biên phòng Sông Hàn (Đồn Biên phòng Sơn Trà) ra quân dọn rác, lá cây, vật dụng, khơi thông mương cống, cửa thu nước các tuyến đường nhằm ứng phó với tình hình ngập cục bộ do mưa lớn kéo dài. Lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết, dự báo trên địa bàn thành phố còn tiếp tục mưa to. Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân ở những khu vực trũng thấp, ngập úng và tiến hành khai thông cống rãnh, kênh mương.

TRÍ DŨNG - XUÂN ĐÔNG

## Thông tin - Thông báo

### MỜI CHÀO GIÁ

**Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP** tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: Cung cấp dịch vụ "Thí nghiệm, Bảo dưỡng chế độ 1 năm hệ thống điện trung thế 22KV và các Tủ Tổng Hạ thế, thay thế và thí nghiệm rô le bảo vệ các tủ phân phối tại nhà ga T1 Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng" tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, với các thông tin cụ thể sau:

- Bên mời chào giá: **Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.**
- Tên hạng mục mua sắm: Cung cấp dịch vụ "Thí nghiệm, Bảo dưỡng chế độ 1 năm hệ thống điện trung thế 22KV và các Tủ Tổng Hạ thế, thay thế và thí nghiệm rô le bảo vệ các tủ phân phối tại nhà ga T1 Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng" tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.
- Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 9 giờ ngày 18-10-2023 đến 9 giờ ngày 24-10-2023.
- Thời gian nộp thư chào giá: Chậm nhất vào 9 giờ ngày 24-10-2023.
- Địa điểm liên hệ nhận thư mời chào giá (miễn phí): Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng (Tầng 5 tòa nhà điều hành - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng), Số điện thoại: 0236 3646298, email: vpttktdn@gmail.com. Hoặc : 0935030105 Mr Duy.
- (Các đơn vị có thể nhận thư mời chào giá trực tiếp hoặc đăng ký nhận qua email: vpttktdn@gmail.com).
- Kính mời các nhà cung cấp quan tâm chào giá.

### MỜI CHÀO GIÁ

**Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP** tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: "Mua sắm vật tư bảo dưỡng định kỳ 1 năm máy phát điện FG Wilson 550KVA và 1700KVA - Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng", với các thông tin cụ thể sau:

- Bên mời chào giá: **Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.**
- Tên hạng mục mua sắm: "Mua sắm vật tư bảo dưỡng định kỳ 1 năm máy phát điện FG Wilson 550KVA và 1700KVA - Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng".
- Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 9 giờ ngày 18-10-2023 đến 9 giờ ngày 26-10-2023.
- Thời gian nộp thư chào giá: Chậm nhất vào 9 giờ ngày 26-10-2023.
- Địa điểm liên hệ nhận thư mời chào giá (miễn phí): Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng (Tầng 5 tòa nhà điều hành - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng), Số điện thoại: 02363646298, hoặc Ông Quang số điện thoại: 0983015259. Email :vietquang@mac.org.vn
- (Các đơn vị có thể nhận thư mời chào giá trực tiếp hoặc đăng ký nhận qua email: vietquang@mac.org.vn).
- Kính mời các đơn vị quan tâm chào giá.

### MỜI CHÀO GIÁ

**Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP** tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: "Sửa chữa tu hòa đồng bộ 2 máy phát điện FG Wilson 1700KVA nhà ga - Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng", với các thông tin cụ thể sau:

- Bên mời chào giá: **Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.**
- Tên hạng mục mua sắm: "Sửa chữa tu hòa đồng bộ 2 máy phát điện FG Wilson 1700KVA nhà ga - Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng".
- Thời gian phát hành thư mời chào giá: Từ 9 giờ ngày 18-10-2023 đến 9 giờ ngày 26-10-2023.
- Thời gian nộp thư chào giá: Chậm nhất vào 9 giờ ngày 26-10-2023.
- Địa điểm liên hệ nhận thư mời chào giá (miễn phí): Văn phòng Trung tâm khai thác ga Đà Nẵng (Tầng 5 tòa nhà điều hành - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng), Số điện thoại: 02363646298, hoặc Ông Quang số điện thoại: 0983015259. Email :vietquang@mac.org.vn
- (Các đơn vị có thể nhận thư mời chào giá trực tiếp hoặc đăng ký nhận qua email: vietquang@mac.org.vn).
- Kính mời các đơn vị quan tâm chào giá.

### THÔNG BÁO

Vào tháng 12-2022, ông **Nguyễn Hoàng Như Quốc** nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Hào và bà Huỳnh Thị Mai quyền sử dụng đất tại địa chỉ K294/03 Ông Ích Khiêm, thuộc thửa đất số 198, tờ bản đồ số 06, tờ 08, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Đến nay, ông Quốc không liên hệ được với ông Hào và bà Mai để làm văn bản thỏa thuận bổ sung về chuyển nhượng bất động sản theo quy định vì ngôi nhà hiện nay do ông Hào và bà Mai xây dựng theo Giấy phép số 1277/GPXD ngày 09/8/2016 do UBND quận Thanh Khê cấp. Nay, ông thông báo để tập thể, cá nhân nào biết ông Nguyễn Hào và bà Huỳnh Thị Mai hoặc có khiếu nại, tranh chấp nhà đất trên thì liên hệ ông Nguyễn Hoàng Như Quốc để giải quyết.

# Hành trình của lòng nhân ái

Trong 20 năm qua, chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em do Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh (PN&TENBH) thành phố triển khai đã giúp hàng nghìn em mắc bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ thăm khám, phẫu thuật kịp thời. Chương trình là chỗ dựa đáng tin cậy của những gia đình nghèo, chắp cánh bao ước mơ, hoài bão cho những trẻ em bất hạnh.

Trước đây, khi phát hiện trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, bệnh nhân phải ra Hà Nội hoặc vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa trị. Người bệnh phải đăng ký, chờ đợi nhiều tháng mới được phẫu thuật. Vì thế, nếu không có sự giúp đỡ và tài trợ kinh phí của Hội thì gia đình các em hộ nghèo không có cơ may được cứu chữa, vì số tiền chữa trị quá lớn. Nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu, nợ nần, do phải lo cho việc chữa bệnh. Xuất phát từ thực trạng đó, Hội đã thành lập Ban chủ nhiệm chương trình tim và xây dựng chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh với phương châm "Tất cả trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh phải được cứu chữa kịp thời". Thành Hội phối hợp các ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo ký kết kế hoạch liên tịch thực hiện chương trình khám sàng lọc, phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh từ 0 đến 18 tuổi. Các chương trình khám sàng lọc đã kịp thời phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo. Sau khi bệnh viện khám và chỉ định phẫu thuật, Thành Hội hướng dẫn gia đình làm thủ tục, gửi đến các nhà tài trợ; đến thăm các gia đình, thông báo bảo lãnh, trợ giúp kinh phí để các em nhập viện phẫu thuật theo đúng trình tự quy định của Thành Hội không quá 10 ngày.

Ông Huỳnh Văn Hoa, Chủ tịch Hội Bảo trợ PN&TENBH thành phố cho biết, từ những ngày đầu thành lập, Hội đã hình thành cơ chế tổ chức quản lý, bảo đảm mối quan hệ đối tác đúng đắn, tôn trọng pháp luật và mục đích, phối hợp chặt chẽ với mục tiêu chung tay góp sức giúp cho trẻ em bất hạnh bị bệnh tim bẩm sinh được cứu chữa tích cực và kịp thời. Xuất phát từ mục đích, ý nghĩa cao đẹp đó, 20 năm qua, Thành Hội đã tổ chức 753 điểm khám cho 515.861 trẻ em, phát hiện 2.340 trẻ em nghi bị bệnh tim bẩm sinh. Ban chủ nhiệm chương trình trực tiếp làm việc với



Khám tim cho trẻ em ở quận Sơn Trà.

Ảnh: PC

các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước vận động kinh phí giúp cho 1.377 em được phẫu thuật tim với tổng số tiền hơn 57 tỷ đồng. "Trong suốt 20 năm qua, chương trình luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát, sự ủng hộ nhiệt tình và trách nhiệm của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở ban ngành, các hội đoàn thể, các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, trở thành hoạt động nhân đạo hết sức có ý nghĩa, thiết thực và kịp thời", ông Hoa nhấn mạnh.

Để những tấm lòng của các mạnh thường quân được gửi trao đúng người, đúng thời điểm như tôn chỉ, mục đích của Hội, chương trình mô tim bẩm sinh đã bám sát mục tiêu, thực hiện đúng các dự án đã ký kết, công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc tài chính, vì khẩu hiệu "Tất cả vì sự nghiệp chăm sóc trẻ em bất hạnh bị bệnh tim bẩm sinh". Trong quá trình tổ chức thực hiện, Hội xác lập và duy trì phương châm hoạt động "Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, phi chính phủ, gia đình tộc họ cùng tham gia", nhằm thể hiện trách nhiệm của từng tổ chức, gia đình trong việc cùng chăm sóc, phù hợp Luật Trẻ em, tạo điều kiện cho các em bị bệnh tim bẩm sinh được cứu chữa kịp thời. Ngoài ra, Ban chủ nhiệm

chương trình chữa bệnh tim cho trẻ em phối hợp với ngành Y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, cùng với lãnh đạo UBND các quận, huyện, các xã, phường thống nhất chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chương trình khám sàng lọc phát hiện bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em hàng năm theo kế hoạch Thành Hội đề ra.

"Có thể nhận thấy, trong 20 năm qua, với sự chung tay góp sức của toàn xã hội, chúng ta đã đem lại cuộc sống mới cho các em, góp phần vào chương trình an sinh xã hội của thành phố. Thời gian đến, phát huy thành quả đã đạt được, chương trình chữa bệnh tim cho trẻ em nghèo bất hạnh được tiếp tục triển khai theo phương châm thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp liên ngành Y tế - Giáo dục và Đào tạo và Hội Bảo trợ PN&TENBH thành phố bảo đảm thực hiện mục tiêu tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em từ 1 đến 18 tuổi tại các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố. Tất cả trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, khi có chỉ định của bệnh viện về phẫu thuật, đều phải được cứu chữa kịp thời, được thụ hưởng kỹ thuật cao, vật tư y tế tốt nhất, đồng thời giữ được tâm lý thoải mái cho các em. Đây vẫn tiếp tục là chương trình nhân văn cao cả, giúp nhiều em vượt qua khó khăn để viết tiếp những ước mơ còn dang dở", ông Hoa khẳng định.

PHAN CHUNG

# Hồi sinh những trái tim trẻ thơ

Nhiều năm qua, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh (PN&TENBH) thành phố phối hợp với ngành Y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em. Nhờ đó, nhiều trường hợp bị bệnh tim bẩm sinh được phát hiện và hỗ trợ phẫu thuật kịp thời, giúp các em khỏe mạnh, học tập tốt.

Tiếp chúng tôi trong căn hộ chung cư khu tái định cư Thanh Lộc Đán (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê), chị Đỗ Thị Thu Hằng không khỏi xúc động khi kể về quá trình phẫu thuật tim cho cô con gái nhỏ. "Cách đây khoảng 1 năm, tôi đang bán tại vỉa hè đường Nguyễn Đức Trung, thì nhận được điện thoại của nhà trường thông báo qua khám sàng lọc phát hiện con tôi bị bệnh tim bẩm sinh. Lúc đó, tôi lo lắng, một phần vì sức khỏe của con, một phần nghĩ đến gia cảnh khó khăn của mình lấy tiền đâu chữa trị", chị Hằng nhớ lại.

Gia đình chị Hằng thuộc diện hộ nghèo. Căn hộ chung cư khu tái định cư Thanh Lộc Đán hơn 40m<sup>2</sup> là nơi trú ngụ của gia đình chị (gồm 6 nhân khẩu) và gia đình người anh chồng. Chị buôn bán bánh lọc, bánh nem tại vỉa hè, chồng thì làm tài xế lái xe tải. Năm 2018, chồng chị bị tai nạn giao thông, sức khỏe không thể đảm đương những công việc nặng, đành ở nhà phụ buôn bán với vợ và đưa đón con đi học. Vậy là mọi chi tiêu trong gia đình đều dồn vào gánh nặng của chị, đắp đổi qua ngày.

Chị Hằng cho biết, chi phí mổ tim của con chị là 60 triệu đồng. Số tiền phẫu thuật quá lớn, chưa kể chi phí ăn uống, đi lại, chăm sóc... Tuy nhiên, sau khi được các cấp Hội Bảo trợ PN&TENBH hướng dẫn gia đình làm thủ tục, trường hợp của con chị được hỗ trợ 100% chi phí phẫu thuật tim (đã trừ BHYT). "Chương trình chữa bệnh tim cho trẻ em nghèo bất hạnh như một chiếc phao cứu sinh đối với gia đình chúng tôi. Đến nay, qua mấy lần tái khám định kỳ, sức khỏe cháu ổn định. Tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp Hội PN&TENBH, các tổ chức nhân đạo và các nhà hảo tâm", chị Hằng nói.

Ngồi bên cạnh em, chị Đỗ Thị Kim Duyên (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Thanh Khê) lễ phép trả lời chúng tôi, khuôn mặt vui tươi, rạng rỡ như chưa từng trải qua một cuộc phẫu thuật đầy nguy hiểm: "Dạ con thấy khỏe, đến lớp con vẫn học và chơi với các bạn bình thường. Mẹ nói sắp tới bác sĩ sẽ kiểm tra lại cho con, vậy là con khỏe rồi, ba mẹ không phải lo lắng nữa".

Tương tự, năm 2022, gia đình cháu



Sau phẫu thuật tim, em Võ Đỗ Kim Duyên (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm) khỏe mạnh và ổn định học tập.

Ảnh: NGỌC HÀ

Mạc Như Phú Quý (sinh năm 2010, trú thôn Giàn Bì, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) đã làm đơn gửi Ban chủ nhiệm Chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho TENBH thành phố nhờ hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim. Cháu Phú Quý được phát hiện bị bệnh tim thông qua chương trình khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em được các ngành chức năng phối hợp tổ chức tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương (huyện Hòa Vang) nơi cháu đang học vào năm lớp 7. Chị Bùi Thị Hứa, mẹ cháu Phú Quý cho biết, trước đó, cháu đi đá banh hay chạy nhảy về là than mệt, mặt mũi tím tái nhưng gia đình cứ tưởng là chơi quá sức.

Vợ chồng chị Hứa có 3 đứa con, Quý là con trai đầu, sau em còn hai em nhỏ (học lớp 4 và 3 tuổi). Chị Hứa không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy. Hoàn cảnh khó khăn khi vào năm 2020, chồng chị mất vì tai nạn, lúc đó chị đang mang thai đứa nhỏ. Ba năm qua, nhờ hưởng trợ cấp của Nhà nước và nỗ lực mưu sinh, bốn mẹ con chị sống đủ qua ngày. Đến khi phát hiện cháu Phú Quý bị bệnh tim, chi phí phẫu thuật lên đến 60 triệu đồng, chị Hứa lo lắng tột đỉnh. "Gia đình tôi thuộc hộ nghèo đặc biệt, khó khăn chồng chất thì lấy đâu ra tiền cho cháu chữa bệnh. Nhờ hướng dẫn của các cấp Hội PN&TENBH, con tôi được sắp xếp lịch phẫu thuật trong năm 2023 này và được hỗ trợ kinh phí 100%".

Cũng đang chờ mổ tim trong thời gian tới, gia đình cháu Trần Nguyễn Bảo Anh (sinh năm 2015, trú tại phường Bình Hiên, quận Hải Châu) nhìn nhộm hy vọng từng ngày. Theo chị Nguyễn Ngọc Tạo, mẹ cháu Bảo Anh, tình trạng bệnh tim của cháu được phát hiện khi cháu tròn 9 tháng tuổi thông qua khoa

Phẫu thuật - Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp các ngành chức năng tổ chức khám sàng lọc tại Trung tâm Y tế phường Bình Hiên. Tuy nhiên, do cháu còn nhỏ nên đến lần khám thứ 3 tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn - nơi cháu đang theo học thì bác sĩ mới chỉ định phải can thiệp.

Gia đình chị Tạo cũng thuộc diện hộ nghèo. Hai vợ chồng đều là lao động phổ thông, vợ dọn vệ sinh theo giờ để có thời gian chăm lo con cái, chồng làm thợ sơn xe; tổng thu nhập bình quân của cả hai vợ chồng chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng. Dưới Bảo Anh còn 2 em nhỏ học mầm non, một trong hai lại bị bệnh tăng động đang được can thiệp tại Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố. Hiện gia đình chị sống cùng ba mẹ chồng đều lớn tuổi. "Nếu không có sự hỗ trợ của chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em thì con số kinh phí phẫu thuật đến 60 triệu đồng khiến không ít gia đình nghèo khó như chúng tôi bế tắc. Hiện nay, cứ đến đầu 3 tháng là chúng tôi chờ cháu đi khám và chờ chỉ định của bác sĩ. Chúng tôi luôn hy vọng cháu sẽ có một trái tim khỏe và gánh nặng chi phí phẫu thuật không còn đè nặng nên cũng đỡ áp lực phần nào. Tôi mong muốn nhiều trẻ em nghèo chẳng may bị bệnh tật nhận được sự hỗ trợ, quan tâm như chương trình này", chị Tạo bày tỏ.

Đấy là ba trong hàng ngàn trường hợp trẻ em nghèo được bảo lãnh hỗ trợ phẫu thuật tim trong suốt 20 năm qua. Với mục tiêu "các em bị bệnh tim bẩm sinh phải được cứu chữa kịp thời", Ban chủ nhiệm chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em do Hội PN&TENBH thành phố triển khai đã giúp đỡ nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ phẫu thuật kịp thời, giúp các em có sức khỏe tốt, sống vui tươi, học tập cùng bạn bè.

NGỌC HÀ

# Gieo mầm sống cho trẻ em nghèo

Suốt 20 năm qua, Hội Bảo trợ phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh (BTPN&TENBH) quận Liên Chiểu miệt mài trên hành trình gieo yêu thương, chừa lành trái tim cho trẻ em nghèo. Nhờ sự giúp đỡ này, hàng trăm em có hoàn cảnh khó khăn như được tái sinh một lần nữa để sống khỏe mạnh, trở thành người có ích cho xã hội.

Đối với nhiều gia đình khó khăn, chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh do Hội BTPN&TENBH thành phố và các quận, huyện thực hiện là chiếc "phao cứu sinh" giúp họ khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo, giúp con em họ thoát khỏi vòng tay tử thần. Cảm nhận điều này rõ nhất có lẽ là gia đình chị Bùi Thị Kim Cương, tổ 108, phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) có 3 người con thì 2 trong số đó mắc bệnh tim bẩm sinh. Chị Kim Cương cho biết, trong đợt tầm soát bệnh tim bẩm sinh do Hội BTPN&TENBH quận tổ chức năm 2017, vợ chồng chị mới hay con trai Nguyễn Thành Khánh (SN 2009) bị bệnh tim. Sự việc này giống như sét đánh bên tai đối với vợ chồng chị vì chi phí phẫu thuật tim rất lớn, lên tới hàng chục triệu đồng. Trong khi đó, chị giữ trẻ thuê, còn chồng làm công nhân, thu nhập không đủ trang trải

cuộc sống, hoàn cảnh rất khó khăn.

Lúc đó, chị Kim Cương được mọi người tư vấn về chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo, nên liên hệ Hội BTPN&TENBH quận để tìm kiếm sự giúp đỡ. Năm được hoàn cảnh này, quận hội lập hồ sơ xác minh, đề xuất Hội BTPN&TENBH thành phố, các tổ chức tài trợ 38 triệu đồng chi phí phẫu thuật. Nhớ lại hành trình cùng con trai nhỏ chiến đấu trong bệnh viện, chị Kim Cương nói: "Vợ chồng tôi mừng lắm. Nếu không được hỗ trợ kinh phí thì vợ chồng tôi cũng chưa biết phải xoay xở như thế nào để có tiền cho cháu phẫu thuật tim. Ngoài cháu Khánh, gia đình tôi còn một cháu thứ 3 cũng không may mắc phải căn bệnh này. Hiện nay, gia đình cũng đã liên hệ Hội BTPN&TENBH quận để xin giúp đỡ và được hướng dẫn làm các thủ tục liên quan để cháu được phẫu thuật. Gia đình chúng tôi mang ơn Hội BTPN&TENBH quận



Hơn 100.000 trẻ em được Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh quận Liên Chiểu tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí trong 20 năm qua.

Ảnh: T.D

rất nhiều".

Gia đình chị Kim Cương là 1 trong gần 200 gia đình được Hội BTPN&TENBH quận Liên Chiểu kết nối, vận động phẫu thuật tim trong 20 năm qua. Theo Hội BTPN&TENBH quận Liên Chiểu, hàng năm, đơn vị phối hợp Trung tâm y tế và phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em trên địa bàn. Để tránh việc đi lại

khó khăn cho gia đình các em, đơn vị kết nối, mời Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng về khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ ngay tại các trường học, trạm y tế. Trong 20 năm (2003-2023) triển khai, có tổng 100.370 trẻ được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh. Qua đó, phát hiện 316 em mắc bệnh và chỉ định phẫu thuật tim cho 189 em với kinh phí hơn 9,8 tỷ đồng. Sau khi các em được phẫu

thuật, quận hội đến nhà thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, Tết; đồng thời động viên các em cố gắng vươn lên trong cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội BTPN&TENBH quận Liên Chiểu Nguyễn Thị Hứa cho biết, trong 20 năm thực hiện chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh, đơn vị nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn của Thành Hội, UBND quận Liên Chiểu cũng như những tấm lòng nhân ái. Mỗi năm, Thành Hội, UBND quận và các phường đều hỗ trợ kinh phí tổ chức khám sàng lọc bệnh tim cho các em; Bệnh viện Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí siêu âm 220.000 đồng/em. Bên cạnh đó, đơn vị còn tham mưu UBND quận hỗ trợ chi phí tiền ăn 50.000 đồng/ngày/em cho các em hộ nghèo trong quá trình phẫu thuật tim. Đồng thời, tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp Thành Hội hỗ trợ kinh phí khám, phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo. "Bệnh tim là căn bệnh nguy hiểm, nếu không phát hiện kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thậm chí tính mạng các em. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để phát hiện và hỗ trợ phẫu thuật bệnh tim bẩm

sinh cho trẻ kịp thời", bà Hứa chia sẻ.

Theo Chủ tịch Hội Bảo trợ PN&TENBH thành phố Huỳnh Văn Hoa, thời gian qua, chương trình chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh đã đi qua chặng đường đầy khó khăn, nhưng hết sức nhân ái và nhân văn. Đóng góp vào hành trình ấy, Hội BTPN&TENBH quận Liên Chiểu luôn là đơn vị tích cực, nổi bật trong công tác vận động khám sàng lọc và chỉ định phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo. Thành Hội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Hội BTPN&TENBH quận Liên Chiểu trong việc vận động, phối hợp ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo cũng như các phụ huynh trong triển khai công tác này. Đồng thời biểu dương sự tích cực của quận hội trong việc huy động sức mạnh của chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội để gieo mầm sống cho trẻ em nghèo không may bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Mong rằng thời gian tới, Hội BTPN&TENBH quận Liên Chiểu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp, tương lai tươi sáng hơn cho các em.

THIÊN DUYÊN

# Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự diễn đàn “Vành đai và Con đường”

Ngày 17-10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Bắc Kinh (Trung Quốc), bắt đầu chương trình tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” (BRF) lần thứ ba theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Đây là chuyến công tác Trung Quốc và cũng là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị mới.



Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 17-10. Ảnh: ITXVN

## Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin

Nhân dịp tham dự BRF lần thứ ba tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 17-10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Tại cuộc gặp, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn cùng Liên bang Nga phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của người dân mỗi nước, vì sự thịnh vượng của hai dân tộc.

Tổng thống Putin khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Liên bang Nga tại châu Á-Thái Bình Dương. Tổng thống Putin nhất trí với các ý kiến, đánh giá của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhất là về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới như: tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tin cậy chính trị qua các chuyến thăm, trao đổi cấp cao và các cấp; nâng cao hiệu quả và mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, khoa học-kỹ thuật, văn hóa-giáo dục, năng lượng và các lĩnh vực khác; phát huy các cơ chế, khuôn khổ hợp tác thương mại, đầu tư song phương và đa phương...

BRF 2023 là sự kiện ngoại giao lớn nhất trong năm 2023 của Trung Quốc và là lễ kỷ niệm 10 năm nước này triển khai sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI). Với chủ đề “Hợp tác Vành đai và Con đường chất lượng cao: Cùng nhau vì sự phát triển và thịnh vượng chung”, diễn đàn thu hút sự tham dự của hơn 4.000 đại biểu, đại diện 140 quốc gia và hơn 30 tổ chức quốc tế.

Tại BRF lần thứ ba, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự lễ khai mạc diễn đàn và phiên họp cấp cao về chủ đề kinh tế số; tiếp xúc song phương với lãnh đạo một số quốc gia, tổ chức quốc tế. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước sẽ hội kiến, gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và tiếp một số lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, viện thông hàng đầu của nước này.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường và kinh tế thế giới đang chuyển biến sâu sắc, chuyến tham dự BRF lần thứ ba của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là hoạt động thiết thực triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả; đồng thời truyền tải thông điệp về một Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đóng góp vì hòa bình, ổn định, phát triển và hợp tác của khu vực và thế giới.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai nhận định, việc Chủ tịch nước tham dự và có

các bài phát biểu quan trọng tại sự kiện này sẽ góp tiếng nói của Việt Nam trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác, liên kết kinh tế và kết nối khu vực, làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên Hợp Quốc. Đây cũng là dịp quảng bá thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, chia sẻ thông điệp lớn về mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển của Việt Nam, thu hút hiệu quả nguồn lực quốc tế phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tăng trưởng bao trùm và lấy người dân làm trung tâm, góp phần nâng cao vai trò và vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Theo *Tân Hoa xã*, việc BRF lần thứ ba đặt trọng tâm vào sự

phát triển và thịnh vượng chung sẽ nâng cao đáng kể kỳ vọng quốc tế về toàn cầu hóa kinh tế. Sự kiện thảo luận, tổng kết thành tựu của BRI trong 10 năm qua, trao đổi triển vọng, phương hướng hợp tác tương lai. Diễn đàn gồm 3 phiên cấp cao với nội dung trọng tâm về “Kinh tế số như động lực mới của tăng trưởng”, “Kết nối trong một nền kinh tế toàn cầu mở”, “Con đường tơ lụa xanh vì sự hài hòa với thiên nhiên” và 6 diễn đàn khác về kết nối thương mại, giao lưu nhân dân, con đường tơ lụa sạch, hợp tác địa phương, hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu và hợp tác trên biển.

BRF 2023 dự kiến tạo những kết quả tốt đẹp, cả về hình thức các văn kiện, sáng kiến và cơ chế hợp tác cũng như về các dự án, nguồn vốn và biện pháp. Để thúc đẩy hợp tác trong BRI, Trung Quốc sẽ tuân

thủ các “nguyên tắc vàng” về tham vấn sâu rộng, đóng góp chung và chia sẻ lợi ích, cam kết hợp tác cởi mở, đồng thời hướng tới các tiêu chuẩn cao, bền vững và cuộc sống tốt đẹp hơn. Diễn đàn chứng minh BRI sẽ là dự án toàn cầu lâu dài, xuyên quốc gia có hệ thống của thế kỷ 21, đồng thời thể hiện sự tự tin và quyết tâm của Trung Quốc đối với sự thành công toàn diện của BRI và xây dựng cộng đồng có tương lai chung cho nhân loại. Tính đến tháng 6-2023, Trung Quốc ký hơn 200 thỏa thuận hợp tác BRI với hơn 150 quốc gia và hơn 30 tổ chức quốc tế.

Chiều 17-10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc. ITXVN

## QUAN SÁT & BÌNH LUẬN Nhân tố Hezbollah

Trong xung đột Israel-Hamas ở Dải Gaza hiện nay, phong trào Hezbollah ở Lebanon là nhân tố vô cùng quan trọng mà Tel-Aviv cũng với các đồng minh như Mỹ, Anh, Pháp phải tính toán thận trọng, thậm chí lên tiếng cảnh báo.

Sức mạnh quân sự của Hezbollah nhanh chóng tăng lên sau đợt triển khai quân tới Syria năm 2012 để giúp Tổng thống Bashar al-Assad chống lại phe nổi loạn, chủ yếu là người Hồi giáo dòng Sunni. Năm 2021, thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah cho biết, lực lượng này có 100.000 tay súng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu và được trang bị các loại vũ khí tối tân, hiện đại.

Tuy Hezbollah và Hamas theo hai dòng Hồi giáo khác nhau nhưng có chung đối thủ là Israel và ngày càng thân thiết hơn khi các nhà lãnh đạo Hezbollah chuyển đến Lebanon những năm gần đây. Theo giới chuyên gia, Hezbollah là lực lượng chiến đấu có khả năng lớn hơn nhiều so với Hamas và được công nhận là lực lượng quân sự phi nhà nước mạnh nhất thế giới. Khi sự kiện ngày 7-10 bùng phát, Hezbollah bắn loạt tên lửa vào khu vực tranh chấp ở biên giới với Israel để bày tỏ “tình đoàn kết” với Palestine.

Hezbollah chưa tuyên bố tham chiến nhưng sự liên can của họ làm dấy lên mối lo về cuộc xung đột rộng lớn hơn trong khu vực. Đặc biệt, Phó thủ lĩnh Naim Qassem tuyên bố, nếu Israel mở cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào Gaza, gây thảm họa nhân đạo cho người Palestine, thì “chúng tôi sẽ hành động”. Nếu điều đó diễn ra có nghĩa Israel đồng thời phải chiến đấu cùng lực lượng của Hamas ở biên giới phía nam và Hezbollah ở phía bắc.

Năm 2006, Hezbollah và Israel từng có cuộc chiến rất tàn khốc kéo dài nhiều tháng để rồi cuối cùng kết thúc trong bế tắc và căng thẳng giữa hai bên kéo dài đến nay. Đây là vấn đề mà Tel Aviv không hề mong muốn. Ngày 15-10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, nước này không muốn xung đột với Hezbollah. Nếu Hezbollah có thái độ kiềm chế, Tel Aviv sẽ giữ tinh thần ở nguyên trạng như hiện nay, đồng thời cảnh báo, nếu chọn giải pháp chiến tranh, lực lượng vũ trang này sẽ phải trả giá đắt.

Tương tự, Mỹ và các đồng minh cũng không muốn xung đột Israel-Hamas lan rộng ra cả Trung Đông vì nó sẽ gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cả về chính trị, quân sự và kinh tế. Hiện, ảnh hưởng của Mỹ đang sụt giảm ở Trung Đông trong khi kế hoạch thực hiện Hiệp ước Abraham do Mỹ dẫn dắt có nguy cơ sụp đổ, thậm chí một số nước khác cũng tham chiến sẽ làm cho giá dầu tăng cao. Theo Axios, Iran cảnh báo họ sẽ phải đáp trả nếu Israel thực hiện cuộc tấn công dự kiến trên bộ và Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ đạo các quan chức, trong đó có Ngoại trưởng Anthony Blinken, tiếp cận các đối tác ở vùng Vịnh và các nước láng giềng khác để chặn đứng vòng xoáy dẫn đến cuộc chiến rộng hơn, đặc biệt tập trung ngăn Hezbollah mở mặt trận thứ hai ở biên giới phía bắc Israel. Ông Biden cảnh báo, những “người chơi khác” ở Trung Đông, mà hàm ý chỉ yếu là Iran, không được can dự xung đột Israel - Hamas. Có đồn đoán ông Biden sẽ đến Israel để trấn an đồng minh số một ở Trung Đông và tìm cách hóa giải nguy cơ xung đột lan rộng.

Có thể nói, việc Hamas tấn công lãnh thổ Israel là điều không được dự đoán đồng tình. Ngày 15-10, Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas khẳng định, những hành động và chính sách của Hamas vi phạm qua không đại diện cho người Palestine. Trong khi đó, một khi Israel đáp trả vượt quá giới hạn, tấn công vào Gaza, phong tỏa các loại nhu yếu phẩm và buộc các triệu dân phải di tản sẽ gây thảm họa nhân đạo. Đây cũng là hành động vi phạm Luật pháp và Công ước quốc tế. Thực tế này sẽ khiến tình hình trở nên phức tạp, vô hình trung tạo điều kiện cho các lực lượng Hồi giáo cực đoan lợi dụng, trong đó Hezbollah là ví dụ cụ thể nhất trong chiến của lực lượng này sẽ nhanh chóng thổi bùng ngọn lửa chiến tranh ra cả khu vực Trung Đông.

TUYẾT MINH

## Thể thao

# Nhiều tín hiệu tích cực cho thể thao học đường

Nhằm xây dựng nền giáo dục toàn diện, thành phố Đà Nẵng ngày càng quan tâm phát triển phong trào thể dục, thể thao trong học đường.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), với giáo dục thể chất, trong năm học 2023-2024 ngành giáo dục cần tăng cường công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống dịch bệnh, đuối nước; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về sức khỏe học đường. Đồng thời đẩy mạnh và duy trì hoạt động các câu lạc bộ thể thao trong trường học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giáo dục thể chất trên không gian mạng an toàn, hiệu quả; tăng cường công tác xã hội hóa, tạo điều kiện, thu hút sự tham gia của các tổ chức xã hội, các chương trình, dự án nhằm phát triển công tác giáo dục thể chất, phong trào thể thao trường học, đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục - thể thao trường học.

Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông, các trường THCS, THPT được phép chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục thể chất theo định hướng chung. Đặc biệt, cần xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của các trường (lựa chọn, phân bổ số lượng môn “thể thao tự chọn” hợp lý (bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, bơi, đá cầu, điền kinh, võ thuật...), sử dụng tốt, hiệu quả các cơ sở vật chất từ đến tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trong trường học giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.



Thầy Võ Thanh Phước (áo vàng) Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ cùng các em học sinh tham gia giải bóng đá HKPD trường. Ảnh: M.M

Ngày đầu năm học mới 2023-2024, các trường đã khai mạc Hội khỏe Phù Đổng, tạo được không khí sôi nổi, hào hứng cho học sinh lần phụ huynh. Bà Lê Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non - Tiểu học - Trung học cơ sở Đức Trí chia sẻ: “Với mong muốn xây dựng môi trường giáo dục phát triển toàn diện, nhà trường luôn chú trọng phát triển thể dục - thể thao và khích lệ phong trào “Khỏe để lao động và học tập” ở các lớp. Năm 2023, Hội khỏe Phù Đổng có sự tham gia của 200 học sinh ở 5 nội dung thi đấu bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bơi lội, cờ vua và hơn 1.000 vận động viên tham gia kéo co, việt dã (gần 100% học sinh tham gia).

Đối với các quận, huyện, ngành giáo dục và đào tạo luôn quan tâm phong trào thể dục - thể thao học đường. Chẳng hạn, phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu quan tâm, đầu

tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy bộ môn Giáo dục thể chất. Từ năm học 2012 - 2013 đến nay, thành tích của đoàn thể thao học sinh quận Liên Chiểu tham gia các giải thể thao học sinh thành phố từng bước được ghi nhận. Phó trưởng Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu Mai Thái Phiến cho hay, đến nay quận có 16/21 trường tiểu học, trung học cơ sở đã xây dựng bể bơi; 6/21 trường có khu thể thao phục vụ công tác giáo dục thể chất, hoạt động ngoại khóa cho học sinh, giáo viên. Các bể bơi nhân tạo, sân thể thao ở các trường học thu hút lượng lớn học sinh trên địa bàn đến tập luyện, thi đấu. Đặc biệt, hằng năm, Hội khỏe Phù Đổng và giải thể thao học sinh cấp quận được tổ chức luân phiên với 11 môn thi đấu, hơn 3.000 học sinh tham gia.

Thầy Võ Thanh Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ (quận Hải

Châu) cho biết: “Ngày từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch tổ chức các giải thể thao cho học sinh trong năm học như: bóng đá dành cho lớp 6, 9; bóng rổ dành cho lớp 7, 8, kết hợp với việc tổ chức thi đấu các bộ môn Hội khỏe Phù Đổng theo hướng dẫn, trên cơ sở đó vào tọa sân chơi cho các em, vừa thành lập các đội tuyển tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp quận. Do điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu, nhà trường chưa có nhà thi đấu đa năng nên các hoạt động phải di chuyển sân bãi và tổ chức các hoạt động ngoài trời như bóng đá, bóng rổ (phụ thuộc vào ảnh hưởng của thời tiết)”.

Trong khi đó, lãnh đạo Trường Tiểu học Núi Thành (quận Hải Châu) phấn khởi nói: “Trường đã tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng hôm 11-10. Ban Giám hiệu đã có kế hoạch ngay từ đầu năm học cho những em có năng khiếu tham gia và tổ chức thi cấp trường để chọn những em có kết quả tốt bồi dưỡng để tiếp tục thi các cấp”. Do trời mưa nên phải tạm ngưng, hiện nay đã thi đấu được 1 số môn như bơi, cờ vua, bóng bàn...

Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo có khoảng 70 nhà đa năng, trên 200 sân thể thao, gần 70 bể bơi. Một số trường có sân tập thể dục đáp ứng dạy học từ 5 - 6 môn thể thao học sinh yêu thích. Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Trọng Thảo đánh giá, phong trào thể thao trong học đường tại thành phố đã có bước chuyển biến mạnh mẽ những năm gần đây. Tuy nhiên, cần có sự đầu tư trọng điểm để tạo ra những vận động viên xuất sắc cho thể thao thành phố và đất nước, xứng với tiềm năng hiếm có mà Đà Nẵng đang sở hữu.

MỘC MIỀN

## Đội tuyển Việt Nam toàn thua dịp FIFA Days tháng 10

Tối 17-10, trên sân Suwon World Cup, đội tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc tại trận đấu cuối cùng dịp FIFA Days tháng 10. Trước khi gặp đối thủ hơn 69 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (26 so với 95), người hâm mộ chờ đợi đội tuyển Việt Nam trình diễn lối chơi thuyết phục thay vì tạo ra bất ngờ bởi đẳng cấp của hai đội quá chênh lệch. Dù vậy, không thể cầm bóng và chịu áp lực lớn từ đội tuyển Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam để thua 0-6. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam toàn thua 3 trận trong tháng 10. Trước đó, thầy trò HLV Troussier thua cùng tỷ số 0-2

trước Trung Quốc và Uzbekistan. Chiến lược gia người Pháp vẫn loay hoay với việc thử nghiệm ở đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ mới được ông trao cơ hội vẫn chưa đáp lại sự kỳ vọng. Trong khi đó, các trụ cột sa sút phong độ. Trận đấu với Hàn Quốc đã khép lại loạt trận chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam. Hy vọng, những trận thua sẽ giúp Hoàng Đức và các đồng đội rút ra những kinh nghiệm bổ ích, trình diễn lối chơi tích cực hơn tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 diễn ra tháng 11 tới.

THÀNH DANH

### Tin vắn

Từ ngày 17 đến 21-10, đội tuyển bóng ném nam Đà Nẵng tham dự giải bóng ném vô địch quốc gia năm 2023 diễn ra tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài Đà Nẵng, giải có sự tranh tài của các đội bóng ném gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Yên Bái và Bình Định. Giải được Cục Thể dục - Thể thao phối hợp Liên đoàn Bóng ném Việt Nam và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên cơ xát, thúc đẩy sự phát triển của phong trào bóng ném trên toàn quốc.

Ngày 17-10, đội tuyển Bó Đào Nha tháng 5-0 trước đối thủ Bosnia tại vòng loại Euro 2024. Trận đấu này, Cristiano Ronaldo tỏa sáng với 2 bàn thắng. Thành tích trên giúp Ronaldo trở thành cầu thủ nam ghi được nhiều bàn thắng nhất trong năm 2023, vượt qua hai tiền đạo trẻ là Erling Haaland (39 bàn) và Kylian Mbappe (35 bàn). Bên cạnh đó,

Ronaldo cũng có 8 pha kiến tạo cho đồng đội lập công trong năm này.

Trên bảng xếp hạng vừa được Hiệp hội Quán vợt nam chuyên nghiệp (ATP) công bố, Lý Hoàng Nam tụt 93 bậc, xuống vị trí 471 thế giới. Nguyễn nhân, Lý Hoàng Nam không đạt kết quả tốt ở những giải đấu quốc tế trong thời gian gần đây. Ngoài trận lần vào đến tứ kết giải ATP Challenger tại Trung Quốc, anh liên tục bị loại sớm ở những giải còn lại từ tháng 7 đến nay, kể cả ATP Masters 1.000 ở Trung Quốc. Trên bảng xếp hạng ATP hiện tại, ngoài Lý Hoàng Nam, quân vợt Việt Nam còn hai đại diện khác là Trịnh Linh Giang và Vũ Hà Minh Đức. Trong đó, Trịnh Linh Giang tụt 221 hạng xuống vị trí 1.561 thế giới, Minh Đức xếp hạng 1.982 thế giới. Đứng đầu bảng xếp hạng ATP là tay vợt người Serbia Novak Djokovic. Ba vị trí tiếp theo cũng không có sự thay đổi nào khi lần lượt là Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev và Jannik Sinner. (T.D)

QUẢNG CÁO ME TRANG COFFEE

SeABank

BIDV NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

MB